

VÀI KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ CHIẾN ĐẤU VÀ CHIẾN ĐẤU CỦA NHÀ MÁY DỆT NAM-ĐỊNH

LÊ-HÒA

Bí thư đảng ủy Nhà máy dệt liên hợp Nam-định

Trong hai ngày 2 và 4-7-1965, nhà máy dệt liên hợp Nam-định liên tiếp bị máy bay địch bắn phá. Chúng đã bị các lực lượng vũ trang của thành phố và đơn vị tự vệ nhà máy đánh trả quyết liệt: bắn rơi tại chỗ 6 máy bay và bắn bị thương nhiều chiếc khác. Thiệt hại về người và của cải, máy móc tương đối thấp, tinh thần đảng viên và công nhân nói chung vẫn vững vàng, tổ chức sản xuất đang được chuyển hướng cho phù hợp với điều kiện mới.

Được như vậy là nhờ tỉnh ủy Nam-định đã lãnh đạo chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giúp đỡ mọi mặt cho chúng tôi. Về phần chúng tôi, đã cố gắng chuẩn bị chiến đấu và chiến đấu, giải quyết kịp thời những tình huống phức tạp xảy ra.

Trong thời gian chuẩn bị chiến đấu, chúng tôi đã chuẩn bị tương đối tốt về tư tưởng cho đảng viên và công nhân viên. Trong chính huấn và trong các kỳ sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, chúng tôi đã giáo dục cho đảng viên và công nhân rõ âm mưu địch; thấy rõ chỗ mạnh, chỗ yếu của địch; gây lòng tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của ta, quyết tâm đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Ngay từ 5-8-1964, chúng tôi đã nói cho đảng viên và công nhân thấy rõ là địch dùng không quân bắn phá miền Bắc thì trước sau chúng sẽ đánh phá thành phố Nam-định, đánh phá nhà máy. Vì nhà máy chiếm một phạm vi rộng lớn của thành phố, giữ một vị trí quan trọng trong công nghiệp của miền Bắc. Cho nên địch chậm đánh ngày nào, ta phải tranh thủ sản xuất và tạo điều kiện để chiến đấu tốt, bảo vệ nhà máy, bảo vệ con người. Nếu địch có bắn phá, ta vẫn quyết tâm tiếp tục sản xuất trong điều kiện mới. Đối với đảng viên, chúng tôi chuẩn bị tư tưởng kỹ hơn, làm cho các đồng chí thấy trước những tình huống xấu, có thể xảy ra để chuẩn bị vượt mọi khó khăn, hy sinh.

Khi địch bắn phá lan ra Thanh-hóa, chúng tôi lại khẳng định: không bao lâu nữa địch sẽ đánh đến Nam-định. Chúng tôi tích cực chuẩn

bị tư tưởng cho đảng viên và công nhân. Mặt khác, gấp rút di chuyển một số máy móc và cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật đi nơi khác để tiếp tục sản xuất lâu dài. Tích cực sơ tán khỏi nhà máy những bộ phận không trực tiếp sản xuất như bệnh viện, vườn trẻ. Chia nhỏ những cơ sở phục vụ ăn uống, khám sức khỏe cho công nhân và con cái công nhân, đặt ở nhiều khu vực khác nhau, tránh tập trung đông người. Tích cực vận động công nhân cho gia đình, con cái đi sơ tán để bố mẹ ở lại yên tâm sản xuất và chiến đấu. Chúng tôi tập trung vào việc đào hầm hố, công sự để tích cực tránh địch và đánh địch. Khẩu hiệu lúc này là “tôn mồ hôi còn hơn tôn xương máu”. Chúng tôi đã bỏ ra một số tiền khá lớn để xây dựng trên 3.000 mét khối giao thông hào, từ các khu vực sản xuất tỏa ra khắp nơi. Những cống, hầm cũ nào còn dùng được cũng được tu sửa ngay. Chúng tôi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ *bảo vệ con người, máy móc, cơ sở kỹ thuật*. Tôn bao nhiêu tiền, mồ hôi, vất vả thế nào cũng quyết tâm làm và làm rất khẩn trương. Chúng tôi cho tạm hoãn những công trình xây dựng nhà cửa, cầu lạc bộ ... để tập trung gạch ngói và phương tiện vào việc xây dựng giao thông hào cho công nhân. Khỏi việc rất to lớn nhưng chúng tôi tin tưởng vào tính cách mạng, tính tiên phong của giai cấp công nhân, do đó, chúng tôi quyết tâm phát động công nhân làm. Quần chúng rất hăng hái, vừa bảo đảm sản xuất vừa tranh thủ thời gian hoàn thành các công trình đó trong một thời gian ngắn.

Về chiến đấu, chúng tôi chủ trương tăng cường vai trò lãnh đạo của các chi bộ Đảng, đưa nhiều đảng viên vào tự vệ. Tích cực kiểm tra chính trị trong tự vệ, nhất là những người cầm súng; tập dượt nhiều lần theo phương án chiến đấu trong các tình huống khác nhau. Củng cố các công sự chiến đấu, kiện toàn các đội chữa cháy, cứu thương, và chuẩn bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy, cứu thương. Tổ chức hệ thống giao thông liên lạc giữa đảng ủy với các tổ chức của nhà máy và các phân xưởng cho chặt chẽ, giữa bộ phận quan sát tình hình địch với chỉ huy sở.

Trong lúc nhiệm vụ sản xuất và chuẩn bị chiến đấu rất khẩn trương và nặng nề, chúng tôi nhận thấy càng phải đề cao vai trò nòng cốt của chi bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên phải là người đi hàng đầu trong sản xuất và trong công tác chuẩn bị chiến đấu. Chúng tôi đã lấy những công tác trên gắn vào nội dung xây dựng chi bộ, đảng viên “bốn tốt” để phấn đấu.

Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, tổ đảng đều xoay quanh nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu để kiểm điểm giáo dục đảng viên. Phân công chi ủy, đảng viên phụ trách những công tác cụ thể trong chiến đấu; đồng chí phụ trách tự vệ bắn máy bay, đồng chí phụ trách cứu thương, chữa cháy, tiếp tế, hay làm nhiệm vụ theo dõi những phần tử xấu trong nhà máy, đề phòng sự phá hoại từ bên trong. Việc phân công làm công tác quần chúng khá cụ thể, mỗi đảng viên phải phụ trách một số quần chúng nhất định, phải kịp thời nắm diễn biến tư tưởng của quần chúng hàng ngày, hàng giờ; phân công phụ trách các đối tượng kết nạp Đảng, để theo dõi bồi dưỡng họ trong sản xuất và chiến đấu.

Ngoài ra, theo chỉ thị của tỉnh ủy, chúng tôi quyết định thay đổi giờ sản xuất và quy định việc chạy khi có báo động. Trước đây, cứ báo động số 3 chúng tôi mới cho công nhân chạy, vì sợ ảnh hưởng đến sản xuất. Chúng tôi nhận thấy quy định đó không phù hợp nữa. Vì công nhân tập trung đông, nếu báo động số 3 mới cho phân tán thì không kịp, dễ xảy ra tai nạn. Do đó, chúng tôi mạnh dạn quy định: báo động số 2 đã cho công nhân phân tán. Khi báo yên, công nhân sẽ làm bù số thời gian bị báo động. Như vậy công nhân yên tâm sản xuất, sản xuất vẫn đảm bảo, lại chủ động trong việc tránh địch.

Việc chuẩn bị của ta tương đối chu đáo, nên khi địch oanh tạc đờ lúng túng, bị động, hạn chế được nhiều thiệt hại. Có phân xưởng lúc sản xuất tập trung đến 2.000 người, nhưng lúc địch ném bom thì ra đã kịp chuyển giờ sản xuất. Do đó, trong cả hai trận địch ném bom nhà máy, không ai bị thương vong tại chỗ. Có nơi bị cháy, nhưng do nắm tình hình kịp thời và chuẩn bị phương tiện tương đối đầy đủ, chúng tôi đã kịp thời dập tắt được ngọn lửa. Các đội chữa cháy của nhà máy hoạt động rất dũng cảm dưới đạn, bom của địch. Các đảng viên đều có mặt trong vị trí chiến đấu. Những đơn vị bắn máy bay kịp thời bắn địch khi chúng còn bay là là ở mặt sông, chưa kịp vươn lên bắn phá. Trong trận chiến đấu này các lực lượng chiến đấu của nhà máy phối hợp với các đơn vị bạn tuyệt đẹp, đánh địch giòn giã, các đội chữa cháy, cứu thương, thông tin liên lạc, v.v... đều hoạt động tốt. Nhiều đảng viên và công nhân đã chiến đấu rất dũng cảm. Trong năm phân xưởng có 568 người được đề nghị trên khen thưởng thì 240 người là đảng viên.

Đảng ủy đã hướng dẫn các chi bộ sinh hoạt, bồi dưỡng người tốt, phê bình những đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm, kiểm điểm tiêu chuẩn “bốn tốt” và công tác lãnh đạo của chi bộ. Kịp thời xét duyệt các đối tượng kết nạp Đảng đã được thử thách trong chiến đấu; đến nay chúng tôi đã kết nạp thêm 20 đảng viên mới; bao gồm các đối tượng đã được thẩm tra, bồi dưỡng và gần đây được thử thách trong chiến đấu. Động viên và phát huy khí thế cách mạng của quần chúng, đồng thời khắc phục những biểu hiện tiêu cực, dao động trong quần chúng.

Qua quá trình lãnh đạo chuẩn bị chiến đấu và chiến đấu, chúng tôi cũng có những thiếu sót, khuyết điểm, như chưa dự kiến hết tình huống khi xảy ra cháy, quần chúng hăng hái đến chữa đông quá trong lúc còn đang báo động. Chưa thấy hết hậu quả của cuộc bắn phá đối với đời sống của công nhân, đối với sản xuất, để có kế hoạch, phương hướng giải quyết tích cực. Việc thông báo tin tức trong khi chiến đấu chưa được rộng rãi và chưa đảm bảo bí mật trong việc thông báo về những thiệt hại do địch gây ra. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết định của đảng ủy về phòng không lúc đầu thiếu cụ thể, sự kiểm tra đôn đốc thiếu chặt chẽ. Việc di chuyển máy móc còn lúng túng, chậm; có cái phải chờ Bộ công nghiệp nhẹ quyết định cho nên chúng tôi không giải quyết được kịp thời, v.v...

Chúng tôi cho rằng những thử thách và kết quả trên mới chỉ là bước đầu. Rồi đây địch có bắn phá với quy mô lớn và ác liệt hơn, có thể oanh tạc ngày lẫn đêm, tình huống sẽ khẩn trương và phức tạp hơn. Chúng tôi nhận thấy không bao giờ được chủ quan, thỏa mãn, luôn luôn tỉnh táo dự đoán âm mưu địch. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục chuẩn bị mọi mặt để bảo vệ con người, máy móc và tài sản của Nhà nước, nhằm hạn chế số thương vong, thiệt hại đến mức thấp nhất; đồng thời, chuyển hướng tổ chức sản xuất cho thích hợp với tình hình mới. Mặt khác, chúng tôi đang tích cực giải quyết nhưng khó khăn do địch bắn phá gây ra, đi sâu vào quần chúng để động viên chính trị, làm tốt công tác tư tưởng, phát huy tinh thần cách mạng của quần chúng, đồng thời hạn chế những tư tưởng tiêu cực trong quần chúng.